

## สกปรกใบอ่อน

### ปัญหาอยู่ที่ความไวใจ

ไม่รู้ว่่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบลงอย่างไร สำหรับกรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหินเทพา ที่วันนี้กลุ่มชาวบ้าน “เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” พา กันเดินทางมาปักหลักประท้วงคัดค้านโครงการอยู่ที่ริมรั้วทำเนียบรัฐบาล

แม้ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะออกมาป่าวประกาศหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มกราคม ว่า ได้สั่งการให้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เข้าไปแก้ ปัญหาให้ชาวบ้าน โดยเบื้องต้นได้มีการ ชะลอโครงการออกไปก่อนแล้ว

แต่ท้ายสุด ก็ดูเหมือนว่า “คำพูด” ของนายกฯ ในรอบนี้จะแทบ ไม่เหลือความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเครือข่าย คนสงขลา-ปัตตานีฯ ต่างยังยืนยันเสียง แจ็งจะปักหลักอยู่ชุมนุมต่อไป โดยมี เงื่อนไขเดียว คือ ต้องประกาศเลิก

โครงการเท่านั้น

การตัดสินใจของชาวบ้านครั้งนี้ มองเผินๆ อาจทำให้ “แฟนคลับ” ของ นายกฯไม่พอใจ เพราะจากที่ไปไล่ๆอ่าน ความคิดเห็นดูตามเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือเว็บบอร์ดต่างๆ ก็เห็นหลายคนออกมา ก่นกล่าวหาชาวบ้านว่าตีรวนบ้างละ รับ เงินต่างชาติบ้างละ ไล่กลับบ้านไปสู้อคติ บ้างละ และอื่นๆ อีกสารพัด

ทั้งที่ความเป็นจริงซึ่งเป็นเนื้อแท้ ของปัญหา และเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้าน เขาตัดสินใจปักหลักสู้ต่อ ก็มาจากเหตุผล เรื่องเดียว นั่นคือ “ความไวใจ”

โดยเฉพาะความไวใจที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นแหละ ต้องไม่ลืมว่า คำพูดลักษณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เคยใช้ครั้งแรก แต่ท่านเคยใช้มาแล้วตั้งแต่การประชุม คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่ ที่สุดท้ายปัญหาก็ยังคาราคาซัง มาจนถึงวันนี้ แล่มไม่พอก็ยังมีความ พยายาม “ดิ้น” ที่จะปลุกผีโครงการนี้ ขึ้นมาอยู่รอบแล้วรอบเล่า

ตัวอย่างให้เห็นทันท่อนี้ มีหรือ ที่คน “เทพา-ปัตตานี” จะยอมเชื่อง่ายๆ นอกจากนั้น ต้องไม่ลืมเช่นกัน ว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อคราวประชุม ครม. สัญจร ที่ จ.สงขลา 27-28 พ.ย. ปีที่แล้ว

ซึ่งชาวบ้านได้จัดกิจกรรมเดินไปหา นายกฯ เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลว่า ทำไมถึง “ไม่เอา” โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แต่สุดท้ายกลับมีชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ บุกเข้าขัดขวางจับกุมดำเนินคดีฐาน ทำผิด พ.ร.บ.ชุมนุม รวดเดียวถึง 17 คน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ชาวบ้านคิด ว่า รัฐบาลกำลัง “ฉึก” จดหมายของ ชาวบ้านทิ้งไปเท่านั้น แต่มีหน้าซ้ำยัง ช่วยกันเอากฎหมายมา “ปิดปาก” ชาวบ้านไม่ให้พูด ไม่ให้เรียกร้องใดๆ อีก แล้วแบบนี้ใครล่ะจะยอมไวใจ

ที่สำคัญกรณีของ “เทพา” ไม่ได้ เป็นกรณีเดียวที่สะท้อนให้เห็นถึงการผลัก ชาวบ้านให้กลายเป็นศัตรู เพราะปัจจุบัน ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายก้อนที่ออกมา เคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งโดยเนื้อแท้ ปัญหาที่ถูกหยิบจับขึ้นมาพูดถึงก็เป็น ปัญหาความเท่าเทียมกันในสังคมทั่วไป แต่ก็ถูก คสช.และกองเชียร์ เหนารวม “ยึดข้อหา” ให้กลายเป็นกลุ่มการเมือง ที่คอยจ้องล้มรัฐบาล จ้องล้มคสช. อยู่ร่ำไป

นี่จึงครบถึงทำให้ “กองหนุน” พา กันเดินหนีห่างจาก คสช. มากขึ้น ทุกวัน

มะลิลา